



TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam

Tel: 0365 415 615 | 0948 051 966

Email: tgmvinh@gmail.com

Website: giaophanvinh.net | gpvinh.com

THƯ MỤC VỤ MÙA VỌNG

Kính gửi: *Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Vinh*

Anh chị em thân mến,

Chúng ta bắt đầu Năm Phụng Vụ mới 2020 với Mùa Vọng. Đó đây nhiều nơi đã chuẩn bị lễ Giáng Sinh với việc làm hang đá, máng cỏ để tưởng niệm Biến Cố trọng đại này. Những con đường dẫn đến trung tâm của các giáo xứ được trang hoàng đẹp hơn với những bóng đèn muôn màu rực rỡ. Các tiết mục Canh Thức Giáng Sinh đang được tập dượt đêm ngày. Giáng Sinh không còn là biến cố riêng của người Kitô hữu nữa. Do đó, không chỉ các giáo xứ, giáo họ, xóm đạo hay những gia đình Kitô giáo mới chuẩn bị Giáng Sinh mà thôi, nhiều nơi trên thế giới hay trong đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta, những người không cùng niềm tin cũng hòa nhịp với chúng ta trong Biến Cố này.

Là những Kitô hữu đích thực, chúng ta không chỉ chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh với những gì bên ngoài, mà quan trọng hơn, chuẩn bị bên trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Để giúp anh chị em sống Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh, đồng thời đề ra định hướng mục vụ cho năm nay, chúng tôi xin gửi đến anh chị em Thư Mục Vụ này.

1. Mùa Vọng kéo dài 4 tuần hướng đến Đại Lễ Giáng Sinh. Giáo Hội hàng năm long trọng kỷ niệm Biến Cố trọng đại Chúa xuống thế làm người cứu độ nhân loại. Các Mùa Phụng Vụ được xem như là những ‘phách mạnh’ cho đời sống đạo, qua đó Giáo Hội thúc giục con cái sống niềm tin cách trung tín hơn, chuẩn bị tâm hồn cách xứng hợp hơn. Xin anh chị em hãy tham dự các cuộc tĩnh tâm và lãnh nhận Bí tích� sám hối để tâm hồn được tinh tuyền, nên như máng cỏ thiêng liêng, xứng đáng đón mừng Chúa đến. Xin các cha giúp cộng đoàn Dân Chúa sống tinh thần Mùa Vọng với **lòng khao khát Chúa, cầu nguyện** và **tỉnh thức** chờ đón Chúa đến bằng đời sống **bác ái yêu thương**.

- Lễ Giáng Sinh là Lễ của **niềm vui**. Thật vậy, khi Chúa sinh ra tại Bê-lem, các mục đồng bé nhỏ nghèo hèn là những người đầu tiên được biết tin vui trọng đại này. Chúng ta hãy đem niềm vui đến với những người cô đơn, nghèo khổ, bệnh tật và bất hạnh... đang sống chung quanh ta. Anh chị em hãy giảm bớt những chi tiêu cho trang trí, tiệc tùng hay những thứ không cần thiết lắm, thay vào đó hãy chia sẻ những món quà Giáng Sinh cùng với việc thăm viếng, an ủi những người này, để họ có được chút niềm vui trong hoàn cảnh của họ.

- Mầu nhiệm Giáng Sinh còn là mầu nhiệm Thiên Chúa tỏ mình cho tất cả mọi người trong gia đình nhân loại. Chúng ta hãy mừng Lễ Giáng Sinh trong ý hướng **loan báo Tin Mừng** cho những người chung quanh được ơn nhận biết Chúa. Ban Loan báo Tin Mừng của giáo phận đề nghị tổ chức lễ Giáng Sinh trong viễn cảnh loan báo Tin Mừng. Xin các cha và các giáo xứ nỗ lực thực hiện bằng những phương cách hữu hiệu nhất.

2. Trong Thư Chung ngày 4/10/2019, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định dành 3 năm, từ 2019 đến 2022, cho **Mục vụ Giới trẻ**. Giáo Hội luôn quan tâm giới trẻ. Năm 2018, Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Giới trẻ đã diễn ra ở Rôma với chủ đề '*Giới Trẻ, Đức Tin và Việc Phân Định Ôn Gọi*'. Kết quả là Tông huấn *Đức Kitô Hằng Sống (Christus Vivit)* được ban hành ngày 25/3/2019 vừa qua. Ở tầm mức địa phương, tại Giáo tỉnh Hà Nội, hàng năm các giáo phận luân phiên tổ chức Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh rất sôi nổi, hào hứng và hữu ích. Đặc biệt, Đại hội Giới trẻ được tổ chức tại Đền thánh Đức Mẹ Phú Nhài (Bùi Chu) ngày 19-20/11 vừa qua, thật bất ngờ và hạnh phúc, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ưu ái gửi sứ điệp cho các bạn trẻ.

Thư Chung của Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã chọn chủ đề cho năm nay là '**Đông hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện**'. Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Giới trẻ và Đức Thánh Cha Phanxicô nhận định giới trẻ không chỉ là tương lai, mà còn là hiện tại của Giáo Hội; giới trẻ không chỉ là đối tượng phục vụ của Giáo Hội mà còn là chủ thể trong đời sống Giáo Hội, nhất là trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Hơn nữa, Giáo Hội không chỉ giảng dạy cho giới trẻ mà còn lắng nghe và học hỏi 'ngôn ngữ và văn hóa giới trẻ' để đồng hành với họ cách hữu hiệu hơn. Có như thế, Giáo Hội mới có thể giúp giới trẻ phân định ơn gọi của mình trong lòng Giáo Hội và xã hội.

Câu chuyện hai môn đệ trên đường Em-mau (x. Lc 24,13-35) là chủ đề quán xuyên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Giới trẻ. Câu chuyện đó có thể tóm lại trong '3 thì': (1) **Chia sẻ Lời Chúa**, (2) **Cử hành bí tích**, và (3) **Loan báo Tin Mừng**. Các bạn trẻ hãy chú tâm vào 3 thì này trong toàn bộ cuộc sống mình. Đặc biệt, Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các bạn trẻ hãy luôn nối mạng với Đức Giêsu, hãy luôn kết hiệp với Người để có được đời sống thánh thiện, hạnh phúc và sinh hoa kết trái cho chính mình và Giáo Hội (*Christus Vivit*, 158).

Hưởng ứng tinh thần của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Giới trẻ và của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chúng tôi xin đề nghị một số điểm cụ thể như sau:

a. Xin các giáo xứ áp dụng những gợi ý do Ủy ban Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cũng như Ban Giới trẻ và Thiếu nhi giáo phận đề ra cho năm nay.

b. Những giáo xứ nào chưa thành lập Ban Giới trẻ và Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể thì hãy thành lập để các em được sinh hoạt theo lứa tuổi của mình, vì đó là quyền lợi của các em.

c. Sinh hoạt của giới trẻ và Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ lồng ghép với việc chia sẻ Lời Chúa, học hỏi giáo lý cũng như nhân bản, thiêng liêng, tri thức, đồng thời khích lệ các em tham gia một số chương trình về bác ái xã hội, văn hoá, loan báo Tin Mừng phù hợp với lứa tuổi của các em.

d. Hãy lắng nghe những vấn đề của các bạn trẻ và Thiếu Nhi Thánh Thể để đồng hành với các em, nhằm giúp các em nhận ra thánh ý Chúa cho cuộc đời mình.

3. Năm 2019 sắp khép lại, chúng tôi muốn dành phần kết của Thư Mục Vụ này để nói lên lòng cảm mến tri ân.

Trước hết, toàn giáo phận chúng ta hãy chung lời cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Ngài ban cho giáo phận trong năm qua. Với các cha là những cộng sự viên thân tín, chúng tôi hết lòng cảm ơn các cha về sự hăng say phục vụ cộng đoàn mà các cha được giao phó. Chúng tôi cảm ơn các tu sĩ nam nữ, các Hội Dòng và Hiệp Hội đang sinh sống và phục vụ trong cánh đồng giáo phận. Nhiều người trong anh chị em hiện diện âm thầm như những hạt giống ẩn giấu trong lòng đất hôm nay để mai ngày trở sinh tươi tốt. Những hoạt động của anh chị em dù nhỏ bé và ít ai biết, nhưng đang mang lại nhiều hoa trái cho Chúa và Giáo Hội.


Chúng tôi chân thành cảm ơn anh chị em giáo hữu trong và ngoài giáo phận, đã chung tay góp sức xây dựng giáo phận nhà cũng như lòng quảng đại đối với giáo phận Hà Tĩnh vừa được thành lập trong năm qua. Nếu không có sự chia sẻ quảng đại của anh chị em, thì giáo phận khó có thể thăng tiến về mọi mặt như ngày hôm nay.

Chúng tôi tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các cộng đoàn Công giáo Vinh tại hải ngoại, đặc biệt Hội Ái Hữu Vinh-Hà miền Bắc Cali Hoa Kỳ. Từ nhiều năm qua, kể cả năm nay, anh chị em luôn quảng đại chia sẻ tình thương và gắn bó với giáo phận ở quê nhà, qua việc yểm trợ vật chất cho giáo phận, nhất là trong các lĩnh vực bác ái, giáo dục, đào tạo.

Chúng ta hãy dành ngày 31 tháng 12 năm 2019 để tạ ơn Chúa, tri ân và cầu nguyện cho mọi ân nhân xa gần của giáo phận. Nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả những ai chung tay xây dựng giáo phận chúng ta.

Hướng đến lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2020, chúng tôi cầu chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo hữu ở trong và ngoài nước, được hưởng nhiều phúc lành của Chúa Hải Đồng, và một Năm Mới thánh thiện, an bình và luôn được bao phủ bởi tình yêu vô bờ của Thiên Chúa.

Toà Giám mục Xã Đoài, ngày 05 tháng 12 năm 2019


✠ **Phêrô Nguyễn Văn Viên**
Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh


✠ **Anphong Nguyễn Hữu Long**
Giám mục Giáo phận Vinh